

KẾT LUẬN

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”

Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TU) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Dân chủ trong Đảng được phát huy, tạo lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ngày càng được cụ thể hóa, đi vào thực tiễn. Nhờ phát huy dân chủ, tỉnh nhà đã tạo được đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh đảm bảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định chưa tốt; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hằng năm có nơi còn hình thức; việc triển khai một số chủ trương, nhiệm vụ ở một số đơn vị đồng thuận chưa cao. Một số cơ chế chính sách chưa sát với thực tiễn, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc và các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở một số địa phương, cơ sở thực hiện

chưa nền nếp; một số đơn thư khiếu nại, vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Thực hiện dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn còn nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về dân chủ và thực hành dân chủ. Công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số địa phương chưa thường xuyên. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tại một số địa phương, đơn vị chưa rõ nét.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/TU, pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Huy động sức mạnh nội lực của Nhân dân cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

2. Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

3. Phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện dân chủ cơ sở; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, được kiểm tra, giám sát, được thụ hưởng theo quy định. Mở rộng phạm vi công khai, đa dạng hình thức công khai; phát huy dân chủ trực tiếp tại cấp xã theo hướng bổ sung các vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; lấy kết quả thực hiện dân chủ làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhằm tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện tốt hơn việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

5. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời những tồn đọng, vướng mắc, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ vì mục đích cá nhân, làm mất ổn định tình hình ở cơ sở.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi có kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, triển khai kịp thời trong hệ thống chính trị và Nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận này.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo TW thực hiện QCDC cơ sở (báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương, (báo cáo)
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY
PHÓ BÍ THƯ**

Trần Thế Dũng